
 
 Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, Fyrirspurn um smáhýsi (US200160).  
 
 
Á fundi skipulags- og samgönguráðs, 20. maí 2020, var lögð fram fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins 
og er svohljóðandi: 

 

 

1. Er búið að grenndarkynna þær framkvæmdir sem nú standa yfir í Gufunesi fyrir íbúum Grafarvogs? 
2. Er búið að taka framkvæmdirnar fyrir í íbúaráði Grafarvogs, áður hverfisráði Grafarvogs? 
3. Hvað er áætlað að koma eigi fyrir mörgum húsum fyrir heimilislausa á þessu svæði sem er bæði innan 
deiliskipulags og utan deiliskipulags og er í veghelgunarsvæði Sundabrautar? 
 
 


